

THỦ KHOA TỐT NGHIỆP ĐÌNH THẾ NAM VNU – HUS CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ KHOA HỌC

↳ ÁNH DƯƠNG

LÀ MỘT TRONG SỐ ÍT SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM GPA TOÀN KHÓA 3.53, TỐT NGHIỆP THỦ KHOA ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN, ĐÌNH THẾ NAM CŨNG LÀ MỘT "THỢ SẴN HỌC BỔNG" CHÍNH HIỆU.

CƠ DUYÊN ĐẶC BIỆT VỚI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN

Yêu thích các môn tự nhiên, trong thời gian đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học, Đình Thế Nam luôn băn khoăn về việc chọn trường học cho mình. Khi ấy, chị gái của Nam - cựu sinh viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN có khuyên Nam chọn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Theo lời chị thì, "Trường ĐH Khoa học Tự nhiên rất tốt, lại được trang bị nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại, đội ngũ giảng viên đều là giáo sư, phó giáo sư đầu ngành, uy tín... và quan trọng là học phí khá thấp so với các trường khác, mà chất lượng đào tạo hàng đầu".

Nam bén duyên với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN từ đó. Nam thấy ngành Khoa học Vật liệu, hoàn toàn phù hợp với định hướng chuyên ngành màng mỏng bán dẫn mà em theo đuổi.

MÔI TRƯỜNG HỌC THUẬT LÝ TƯỞNG

Khoa Vật lý là một trong những đơn vị đào tạo có truyền thống lâu đời của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành, có



kinh nghiệm đào tạo. Theo học tại Khoa, Nam không chỉ được học lý thuyết mà còn được thực hành trong hệ thống phòng thí nghiệm “đỉnh của chóp”.

Nam và nhiều sinh viên khác choáng ngợp khi được học cùng thiết bị thí nghiệm hiện đại hàng đầu thế giới như máy gia tốc, kính hiển vi điện tử quét, các hệ laser, hệ siêu máy tính... “Khoa và Nhà trường cũng khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm, nên chúng em cũng được tiếp cận và khai thác hệ thống nghiên cứu hiện đại này” - Nam chia sẻ.

Sau 4 năm học tập tại Trường, được sự giúp đỡ của thầy cô, Thế Nam đã hoàn thành chương trình đào tạo, sẵn sàng áp dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản về bộ môn Toán, Vật lý để áp dụng cho nghiên cứu khoa học. “Những kiến thức chuyên ngành được

các thầy cô bộ môn tận tình truyền đạt, giúp em dễ hiểu hơn và tập trung hơn trong mỗi giờ học. Chúng em cũng may mắn khi được học tập cùng các giáo sư, phó giáo sư - những “cây đa, cây đề” trong Khoa - như thầy Lê Văn Vũ, thầy Bạch Thành Công, thầy Nguyễn Quang Báo...”

Nam kể: “Nhớ lần học môn Điện và Từ, 12 giờ đêm em nhắn tin cho giảng viên để hỏi bài, nghĩ rằng sáng dậy cô sẽ trả lời, nhưng không ngờ cô vẫn đang thức. Cô đã tận tình trả lời em ngay lúc đó. Các thầy cô cũng rất vui tính, như thầy Nguyễn Hoàng Nam, thầy Hoàng Chí Hiếu luôn xen kẽ những câu chuyện, thông điệp thú vị vào bài giảng, để tiết học của sinh viên vui vẻ hơn, vừa học được kiến thức, vừa học được những kỹ năng xã hội. Các giảng viên cũng luôn khích lệ chúng em phát biểu đóng góp xây dựng bài

với phương châm học và làm việc chủ động, sáng tạo đã giúp em củng cố thêm kiến thức và sự tự tin, bồi dưỡng niềm say mê nghiên cứu”.

Triết lý trong đào tạo nhân tài của ĐHQGHN là đào tạo tinh hoa. Đào tạo ở ĐHQGHN không chỉ nhằm trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức, năng lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức, mà còn chú trọng đào tạo cho sinh viên ngoại ngữ, các kỹ năng và năng lực tổ chức, đặc biệt là phát triển tư duy, tầm nhìn, giúp sinh viên có đầy đủ bản lĩnh và nghị lực để vào đời và sáng nghiệp.

Ngoài các giờ học và giờ thực hành trên phòng thí nghiệm, Thế Nam cũng tham gia các câu lạc bộ Vật lý, tham gia các hoạt động nghiên cứu học thuật như Cách mạng A+, Lab Tour. “Hàng năm, Nhà trường cũng tổ chức các Hội nghị Khoa học sinh viên, là sân chơi giúp chúng em có cơ hội trình bày những nghiên cứu và giao lưu học hỏi”.

Và kết quả mà Đinh Thế Nam nhận được là vô cùng xứng đáng, khi mà GPA của bạn dần được cải thiện sau 4 năm học. Tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Khoa học Vật liệu với GPA toàn khóa 3.53, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đạt 10/10, Nam còn là “thợ săn học bổng” chính hiệu với học bổng khuyến khích học tập nhiều học kỳ liên tiếp; học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa; học bổng Odon Vallet năm học 2021-2022; học bổng Đào Minh Quang năm học 2021-2022. Bạn cũng là một trong 6 sinh viên xuất sắc của Khoa Vật lý nhận Giải thưởng Nguyễn Hoàng Phương năm học 2021-2022. Đinh Thế Nam cũng nhiều lần được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong học tập và tích cực trong công tác lớp.

Không chỉ học giỏi, Thế Nam còn là một gương mặt trẻ tiêu biểu cho hoạt động ngoại khóa và Đoàn, Hội. Nam đã vinh dự được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2022; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQGHN, cấp Thành phố Hà Nội và từng giành giải Ba cuộc thi “Đại sứ truyền thông HUS” năm 2023.

Khi là sinh viên theo học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Nam có cơ hội nhận được nhiều loại học bổng khuyến khích học





tập ngoài ngân sách đến từ các cá nhân, tổ chức... "Gia đình em cũng không thuộc diện khá giả, nên những nguồn học bổng như vậy đã giúp em và gia đình đỡ được phần nào chi phí cho học tập" - Nam bộc bạch.

CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ CHO NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

Khoảng thời gian từ năm 2021 trở về trước, bản thân Nam cũng như nhiều sinh viên khác ít quan tâm tới ngành học này. Điều này cũng cho thấy, đây là một ngành học chưa được phổ biến tại Việt Nam, so với các ngành học thông thường khác. Trên thực tế, "ma trận" các ngành học như công nghệ thông tin, kinh tế, ngân hàng... luôn là những ngành "hot", thu hút nhiều sinh viên theo học. Những ngành khoa học cơ bản lại thu hút được rất ít sinh viên, mặc dù khoa học cơ bản là cốt lõi của sự phát triển thế giới, đặc biệt trong thời kì công nghệ 4.0. Khi nhu cầu thị trường ngày càng tăng,

nguồn cung thấp, đồng nghĩa với việc nhà tuyển dụng cần sẵn đón các sinh viên ngay khi vừa tốt nghiệp.

Hiện nay, các sản phẩm về vật liệu dẫn thuốc, thực phẩm bổ trợ, vật liệu cho lọc nước, nhận biết về chất độc, thiết bị tiết kiệm điện, thiết bị tích điện năng pin mặt trời... đều là sản phẩm của quá trình nghiên cứu về khoa học vật liệu. Tốt nghiệp ngành Khoa học Vật liệu, sinh viên hoàn toàn có cơ hội làm việc tại các công ty, tập đoàn công nghệ cao như LG, Samsung, Canon... và được làm việc theo đúng chuyên ngành. Mỗi năm, Khoa Vật lý đều tổ chức các chương trình hướng nghiệp và mời các tập đoàn về phỏng vấn, tuyển dụng nhân sự trực tiếp, nên sinh viên đều có cơ hội việc làm tốt. Bên cạnh đó, các chương trình liên kết với các đại học trong nước và quốc tế của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cũng mở rộng, giúp sinh viên có cơ hội học cao hơn và có cơ hội du học. "Bản thân em cũng may mắn có

cơ hội nhận được học bổng toàn phần từ Chính phủ Nhật Bản để theo học chương trình sau đại học tại Viện Công nghệ Tokyo. Có lẽ, điều may mắn và sáng suốt nhất của em là đăng kí vào Trường và lựa chọn ngành học này".

Thủ khoa đầu ra Đinh Thế Nam quan tâm và thích thú chính sách thu hút và đãi ngộ cho các nhà khoa học của ĐHQGHN hiện nay. Thế Nam mong rằng sau khi hoàn thành khóa học ở nước ngoài, Nam sẽ về nước, tiếp tục tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu, như con đường mà Thầy em - PGS.TS Bùi Nguyên Quốc Trình, cũng như nhiều giảng viên đã và đang đi. Đinh Thế Nam quan niệm, cống hiến cho quê hương đã là một điều tuyệt vời. Và được trưởng thành trên mảnh đất Việt Nam chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nữa!

Nữ Đoàn viên mong muốn ĐEM LẠI GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CHO CỘNG ĐỒNG

ĐỒNG TRẦN KHÁNH CHI, GƯƠNG MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐHQGHN, KHẲNG ĐỊNH MÌNH QUA LOẠT THÀNH TÍCH ĐÁNG NÊ: "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023; "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022-2023; GIỮ VAI TRÒ CHỦ NHIỆM CLB SINH VIÊN 5 TỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐỒNG THỜI LÀ MỘT TRONG NHỮNG SINH VIÊN XUẤT SẮC ĐẠT HỌC BỔNG CỦA QUỐC HỘI BANG HESSEN CHLB ĐỨC... KHÔNG CHỈ TỎA SÁNG VỚI THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, NỮ ĐOÀN VIÊN CÒN GÂY ẤN TƯỢNG BỞI NĂNG LƯỢNG TRẺ TRUNG, TÍCH CỰC, MONG MUỐN ĐEM LẠI GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CHO CỘNG ĐỒNG.

↳ QUỲNH ANH

VÌ MỘT "TUỔI TRẺ RỰC RỠ"

Đồng Trần Khánh Chi (2003) có lẽ là cái tên không còn xa lạ với nhiều sinh viên của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN. Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và duyên dáng, Chi không chỉ nổi bật bởi ngoại hình mà thành tích học tập cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tiếp xúc với Khánh Chi, nhiều người bị ấn tượng bởi năng lượng tích cực mà cô bạn đem lại. Với quan niệm, tuổi trẻ phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, ở tuổi 21, Chi là đóa hoa rực rỡ của Khoa Luật Kinh tế khi liên tiếp đạt các danh hiệu: "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường năm học 2022-2023; "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm học 2022-2023; Chi nắm giữ

vai trò chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Luật, đồng thời là một trong những sinh viên xuất sắc đạt học bổng của Quốc hội Bang Hessen CHLB Đức...

Trần trọng cơ hội có được và không ngại đương đầu với thử thách, Khánh Chi luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực bằng tất cả trí tuệ, nhiệt huyết và lòng nhân ái. "Mình rất thích câu nói 'Tuổi trẻ rực rỡ' và mong muốn quãng thời gian sinh viên của mình được sống trọn vẹn trong câu nói ấy" - Khánh Chi chia sẻ.

Đối với Chi, tuổi trẻ là hành trình để cô bạn tìm đến giới hạn của chính mình, Chi luôn năng nổ trong các hoạt động, phong trào của Hội Sinh viên, điều này





giúp cô bạn thử thách bản thân ở những vai trò, lĩnh vực mới. Phương châm sống tích cực chính là “kim chỉ nam” dẫn cô bạn đến với nhiều cơ hội rộng mở. Nhờ tham gia phong trào, công tác Đoàn - Hội từ sớm mà Chi có được những mối quan hệ, bài học kinh nghiệm quý giá. “Nếu không dám thử sức, mình sẽ mãi không biết được bản thân cần cải thiện điều gì”.

LẮNG NGHE BẢN THÂN: TÔI LÀ AI, ĐIỀU TÔI YÊU THÍCH VÀ MUỐN LÀM LÀ GÌ?

Làm việc đa nhiệm, tìm cách cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên, Khánh Chi thừa nhận nhiều lúc deadline quá dồn dập và áp lực là điều không thể tránh khỏi. Những lúc “quá tải” như thế, Khánh Chi hiểu cần lắng nghe bản thân, xác định được mục tiêu mình “thích” và “muốn”. “Khi trả lời được câu hỏi đó, bản thân sẽ biết công việc mình cần làm, hoạt động mình cần ưu tiên, những con người mình muốn làm việc cùng, và đương nhiên sẽ cảm thấy nhiều năng lượng hơn khi thực hiện các công việc” - Khánh Chi chia sẻ.

Hành trình đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB “Sinh viên 5 tốt” Trường ĐH Luật, ĐHQGHN, với Khánh Chi, là một hành trình “kỳ diệu”, được là người gắn bó, đồng hành cùng các bạn sinh viên là một vinh dự vô cùng lớn lao với Khánh Chi. 5 tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là chìa khóa giúp Khánh



Chi cũng như các bạn sinh viên rèn luyện và phát triển bản thân. “Đạo đức tốt - Thể lực tốt - Học tập tốt - Hội nhập tốt - Tình nguyện tốt” - đây cũng là những lời động viên giúp Khánh Chi vững bước trên hành trình của mình.

Dẫn dắt một tập thể vừa là vinh dự vừa là áp lực, trách nhiệm lớn lao, nhưng hơn hết, vai trò chủ tịch là cơ hội quý giá nhất cho nỗ lực của Chi trong việc lắng nghe chính mình, làm điều mình yêu. Nói về hành trình này, Khánh Chi cho biết: “Hành trình với CLB Sinh viên 5 tốt giúp mình biết mình thích gì, muốn gì, mình sẽ trở thành ai, mình cố gắng và cống hiến hết mình, vì mình tin được làm điều mình thích là việc hạnh phúc nhất cuộc đời này.”

CỐNG HIẾN VỚI MỘT TRÁI TIM NHÂN ÁI

Luôn tâm niệm rằng, mình cần nỗ lực lắng nghe bản thân và làm điều mình thích, nhưng Khánh Chi không lựa chọn cách tỏa sáng đơn độc. Chi quan niệm rằng, một tuổi trẻ rực rỡ còn là quá trình trở thành “một người có trái tim nhân ái”. Thôi thúc cống hiến với một trái tim nhân ái khiến Chi tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện cùng Hội Sinh viên. Tuổi trẻ rực rỡ, với Chi, không chỉ là thỏa mãn đam mê cá nhân, mà còn là được lan tỏa

giá trị nhân văn với cộng đồng. Những dịp được cống hiến, sẽ chia cũng chính là dấu ấn đáng nhớ nhất trên hành trình tuổi trẻ của nữ Đoàn viên: “Với mình, kỉ niệm đáng nhớ nhất là những chuyến đi thiện nguyện. Mỗi vùng đất lại là mỗi điều kiện khí hậu, cơ sở vật chất khác nhau. Có nơi rất nóng, có nơi lại cực lạnh. Nhưng với tâm thế đi để sẻ chia, để thấu hiểu những khó khăn tại những điểm tình nguyện, mình và tất cả mọi người dù thấy vất vả nhưng cũng rất vui. Những giọt nước mắt và lời cảm ơn từ người dân là ký ức đẹp đẽ và sâu sắc nhất mà mình không bao giờ quên trên hành trình tuổi trẻ này”.

Gắn tuổi trẻ của mình với cộng đồng, với Chi, các CLB và hoạt động Đoàn, Hội là môi trường phù hợp để cùng xây dựng hình ảnh sinh viên Luật đầy nhiệt huyết, hoài bão, đồng thời là cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tới toàn thể mọi người. Đặc biệt, ở vị trí Chủ tịch CLB “Sinh viên 5 tốt” Trường ĐH Luật, ĐHQGHN, nữ Đoàn viên bày tỏ khát khao lan tỏa giá trị tích cực: “Mình chắc chắn đang và sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng để đem tới những giá trị nhân văn qua các hoạt động tình nguyện, sẻ chia, tạo ra những hoạt động giao lưu bổ ích, thúc đẩy sự tự tin và mở ra cơ hội vận dụng tri thức của các bạn sinh viên trong Trường”.

Lần đầu tiên được tin tưởng trao vai trò dẫn dắt CLB, dẫn dắt tập thể, Chi ý thức được đây là một trách nhiệm lớn lao, nhưng điều ấy không làm nữ sinh nản lòng. Ngược lại, Chi tự tin và quyết tâm: “Khát khao được cống hiến, được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại một nhiệm kỳ thành công chính là áp lực lớn nhất, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ nhất của mình”.

Rực rỡ, nhiệt huyết với điều mình yêu, nuôi dưỡng lòng nhân ái - đó là hành trình tuổi trẻ của Khánh Chi. Với tinh thần dẫn thân của Đoàn viên, ý thức và năng lực của người sinh viên 5 tốt, hành trình tuổi trẻ ấy chính là nền tảng tạo nên những giá trị mà Chi lan tỏa qua các hoạt động mình tham gia.